



ประกาศบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ 6/2566

เรื่อง นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและวัตถุประสงค์ด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ตามที่ ที่ประชุมการทบทวนระบบการจัดการของฝ่ายบริหาร (ด้านระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 มีมติให้ปรับวัตถุประสงค์ด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ และการสำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับมติดังกล่าว จึงขอยกเลิก ประกาศบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ 9/2565 เรื่อง นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และวัตถุประสงค์ด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และกำหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และวัตถุประสงค์ด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจใหม่ ดังนี้

นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการน้ำมันอากาศยาน ตามมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท เพื่อเติมเต็มโลกด้วยธุรกิจที่ยั่งยืน โดยการส่งมอบคุณค่าด้วยคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริหารจึงกำหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางการสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจพร้อมทั้งป้องกันการเกิดภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงักเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ตลอดจนสามารถฟื้นคืนกิจกรรมสำคัญให้ได้ภายในกรอบเวลาที่กำหนดและสอดคล้องตามระเบียบข้อบังคับ ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีนโยบายดังนี้

1. บริษัทจะพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อให้การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. ผู้บริหารและพนักงานของ BAFS มีหน้าที่พัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามบทบาทหน้าที่และขอบข่ายที่รับผิดชอบตามที่กำหนดในระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
3. ผู้บริหารทุกคน มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ ตามกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงการมีส่วนร่วมที่จะทำให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ